

กระทรวงเกษตราธิการ

ข้อมูลภาคปศุสัตว์

สำมะโน^๑เกษตรกร 2493

สำมะโนเมื่อ พ.ศ. 2494 - 2495

ทำตารางจากตัวอย่างประมาณ

ร้อยละ 10

• • • •

มกราคม 2496

๓๓๕
E9-002
P/2493

(สำเนา)

สำนักงานสามะโนเกษตร
กระทรวงเกษตร

๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๖

เรื่อง เสนอรายงานเบื้องต้นของการสามะโนเกษตรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๓
เรียน ประธานกรรมการองค์การอาหารและเกษตรแห่งชาติ

ด้วยตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรทำการสำรวจสามะโนเกษตรที่ราชอาณาจักร และคณะกรรมการองค์การอาหารและเกษตรแห่งชาติ ได้อนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้แต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสามะโนเกษตรเป็นผู้อำนวยการสำรวจสามะโนเกษตรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยอนุมัติตามแบบสามะโนสากลแห่งนานาชาตินั้น บัดนี้งานสำรวจและตรวจลอบผลสามะโนเกษตรฝ่ายการสำเนาได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสามะโนเกษตรขอเสนอรายงานเบื้องต้นของการสามะโนเกษตร พ.ศ. ๒๔๙๓ พร้อมด้วยตารางตัวเลขสรุปสามะโนซึ่งได้จากการลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ เพื่อให้ทันกับความประสงค์ที่จะใช้ในการบริหารทั่วไปของรัฐบาล และ โดยจะเพาะอย่างอื่น ในกิจการบริหารนโยบายในด้านเกษตรของกระทรวงเกษตรในปัจจุบันนี้เสียขึ้นหนึ่งก่อน เมื่อการประมวลผลเป็นรายละเอียดซึ่งกำลังจัดทำอยู่เวลานั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นต่อไปจึงจะได้รวบรวมผลโดยพิศดารขึ้น และนำเสนอเป็นรายงานสามะโนเกษตรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๓ จะนับบริบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงพระนาม) อธิพรพงศ์ เกษมศรี
(หม่อมเจ้าอธิพรพงศ์ เกษมศรี)
ประธานอนุกรรมการสามะโนเกษตร

๗๗๕

เลขหมู่

E1-002

P/2493

เลขทะเบียน

วัน, เดือน, ปี



รายงานเบื้องต้นการดำเนินงานเกษตร ๒๕๙๓

ก. ทัวไป

กิจการสามะโนเกษตร พ.ศ.๒๕๙๓ ของทางราชการ ซึ่งได้กล่าวในรายงานข้อต่อไปนี้เป็นงานสามะโนเกษตรครั้งแรกที่ได้กระทำในประเทศไทย โดยอนุโมตามแบบแห่งสหประชาชาติ ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเป็นผู้เสนอ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมัชชาขององค์การสหประชาชาติแล้ว นอกจากนี้ ยังได้กระทำภายในคาบเดียวกันกับที่บรรดาประเทศในเครือสหประชาชาติได้กำหนดทำสามะโนเกษตรในแต่ละประเทศของตนพร้อมกันตามแบบที่กล่าวนี้ด้วย ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งประสงค์สำคัญเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในอันที่จะสำรวจตรวจสอบดูว่าภาวะและสถานการณ์การผลิตรายเกษตรกรรมของประเทศหลังจากมหาสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเป็นอยู่โดยแท้จริงอย่างไร และในขณะเดียวกันก็ได้มีข้อมูลสามะโนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์เปรียบเทียบได้ระหว่างประเทศอีกด้วย กระทรวงเกษตรเป็นผู้ริเริ่มงานนี้ และให้อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการองค์การอาหารและเกษตรแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งเรียกว่าคณะอนุกรรมการสามะโนเกษตรเป็นผู้จัดทำเนื้องาน คณะอนุกรรมการนี้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง และประกอบขึ้นด้วยข้าราชการในกระทรวงเกษตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ มีหม่อมเจ้าอิทธิพงศ์ เกษมศรี ผู้อำนวยการสถิติและกรรมการองค์การอาหารและเกษตรแห่งชาติเป็นประธานอนุกรรมการ การจัดทำเนื้องานสามะโนเกษตรนี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นอย่างมากด้วย

คณะอนุกรรมการได้จัดแบ่งงานออกเป็นสามส่วน คือ

- (๑) ฝ่ายเลขานุการซึ่งปฏิบัติงานสารบรรณ งานคลัง งานประสาน และเป็นศูนย์กลางการติดต่อสำนักงานทั้งหลายทั้งสิ้น
- (๒) ฝ่ายงานสนามซึ่งปฏิบัติและควบคุมงานสามะโนนับตั้งแต่ทั่วราชอาณาจักร
- (๓) ฝ่ายประมวลผลซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากงานสนามมาจัดทำสถิติเป็นรูปตารางต่างๆ ตามแบบที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้กำหนดไว้ และตามที่เป็นความต้องการของประเทศไทย ทั้งเพื่อการเกษตรและการเศรษฐกิจ

ข. งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดินซึ่งกระทรวงเกษตรได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายในการทำสามะโนเกษตรถึง พ.ศ.๒๕๙๖

มีดังนี้

พ.ศ.	ฝ่ายเลขานุการ (บาท)	ฝ่ายงานสนาม (บาท)	ฝ่ายประมวลผล (บาท)	รวม (บาท)
๒๕๙๓	๑,๗๙๐,๐๐๐	๖๗๖,๑๐๐	—	๒,๔๖๖,๑๐๐
๒๕๙๔	๔๔๕,๑๖๗	๒,๑๑๔,๐๐๐	๑,๑๗๐,๘๓๖	๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๙๕	๒๕๖,๖๓๐	๔๘๓,๕๐๐	๑,๗๕๕,๘๗๐	๓,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๙๖	๑๘๔,๐๐๐	๕๑,๔๐๐	๒,๒๑๖,๖๒๔	๒,๔๕๒,๐๒๔

ในขณะที่ตระเตรียมโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการทำสามะโนเกษตรครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาโดยดีถ้วนในด้านการเงิน คณะอนุกรรมการสามะโนเกษตรได้คำนวณประมาณจำนวนของผู้ถือครองที่ดินทำเกษตรที่พระราชอาณาจักรไว้ล่วงหน้าว่า จะมีเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ราย แต่เมื่อได้ลงมือทำสามะโนเกษตรในท้องที่ต่าง ๆ ไปแล้ว จึงปรากฏว่าจำนวนผู้ถือครองที่ดินทำเกษตรซึ่งมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒ ไร่ขึ้นไป หรือที่มีรายได้จากการเกษตรในที่ดินถือครองคิดเป็นเงินปีละ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป มีอยู่เป็นจำนวนมากตามแบบกำหนดข้อมติสามะโนเกษตรนั้น มีอยู่เป็นจำนวนประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ รายเท่านั้น โดยถึงแม้จะถือจำนวนที่กล่าวพอนี้ซึ่งน้อยกว่าที่ได้ประมาณไว้ก็ดี แต่เมื่อเทียบกับจำนวนเงินในงบประมาณที่ได้รับมาจนถึง พ.ศ.๒๔๗๖ รวมเป็นเงินในวง ๗ ล้านบาทนั้น จะเห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่ต้องเสียรวมทุกประเภทเป็นเงินไร่ละ ๔ บาท ๗๔ สตางค์ ต่อผู้ถือครองที่ดินที่ตอนกล่าวมา ๑ คน ตลอดเวลาที่ทำการนี้

แบบกำหนดข้อมติสามะโนเกษตรมีอยู่สองแบบ แบบหนึ่งมีรายการค่าตามที่คงกรอกค่าตอบ ๑๘ ข้อ และอีกแบบหนึ่งมี ๑๘ ข้อ รวมทั้งสิ้นมี ๓๖ ข้อด้วยกันที่ต้องกรอกค่าตอบให้สำหรับผู้ถือครองที่ดินนี้ ๆ เมื่อคิดเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินต่อรายค่าตอบละ ๓ สตางค์เศษเท่านั้น

ด้วยเงินงบประมาณเท่าที่ได้รับมา จัดได้ว่าโครงการทำสามะโนเกษตรในครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นภาระแก่ประชาชนผู้ถือภาษีอากรแผ่นดินน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการนี้

ก. งานศึกษาและการบังคับ

งานสนามและการบังคับ เริ่มด้วยการรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ด้านเว็จขั้นมัธยม ๘ หรือเทียบเท่า เข้ารับการอบรมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับการณ์สนาม มีบุคคลเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้กำกับการณ์สนาม ๓๐๐ คน และเข้ารับการอบรมประมาณ ๔๔ วัน ผู้กำกับการณ์สนามเหล่านี้จะอยู่ในความควบคุมรับผิดชอบของหัวหน้าผู้กำกับการณ์สนามอีกชั้นหนึ่ง หัวหน้าผู้กำกับการณ์สนามเป็นข้าราชการประจำในกระทรวงต่าง ๆ ที่ได้ออกชื่อมาข้างต้น ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ออกไปควบคุมการณ์บังคับและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสามะโนเกษตรตามเขตต่าง ๆ ที่พระราชอาณาจักร หัวหน้าผู้กำกับการณ์สนามมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ คน และมีพลเรือนไปรับการอบรมเพื่อการสามะโนเกษตรโดยจะเพาะจากศูนย์กลางการอบรมทางสถิติที่ประเทศอินเดีย

ต่อมาจึงกำหนดการเริ่มทำการบังคับ หัวหน้าผู้กำกับการณ์สนามและผู้กำกับการณ์สนามได้เดินทางไปตั้งสำนักงานสามะโนเกษตร ณ เขตที่ได้รับมอบหมาย และขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในอำเภอและจังหวัดประจำจังหวัดในเรื่องผู้บังคับหรือที่เรียกว่าพนักงานเดินสำรวจ ผู้บังคับส่วนมากเป็นครูประจำตำบลประจำอยู่ ณ ที่ตั้งนั้น ๆ ผู้กำกับการณ์สนามอบรมชี้แจงผู้บังคับให้ทราบในระเบียบวิธีปฏิบัติก่อนเป็นเวลาประมาณ ๒ สัปดาห์

การบังคับแต่ละ ๆ ทำเป็นสองประเภท คือ

(๑) ผู้บังคับออกสำรวจตามบ้าน ในเขตซึ่งได้รับมอบหมาย และบันทึกชื่อของผู้มีอายุครบ ๑๔ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทุกคนลงในแบบซึ่งเรียกว่าแบบ ส.ก.๑ ในแบบ ส.ก.๑ นี้มีรายการแสดงด้วยว่าใครเป็นหัวหน้าครอบครัว มีบุคคลอายุ ๑๔ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปกี่คนในครอบครัว ภาวะสมรสของบุคคลเหล่านั้นเป็นอย่างไร มีที่ดินถือครองหรือไม่ ขนาดเท่าใด มีรายได้จากการเกษตรหรือไม่ประมาณปีละเท่าใด มีพืชผลและสัตว์ชนิดใดบ้าง และอื่น ๆ เมื่อได้บัญชีบุคคลและที่ดินถือครองดังกล่าวแล้ว ผู้บังคับจะตรวจดูว่าที่ดินถือครองของผู้ใดบ้างตกอยู่ในข่ายที่จะต้องบังคับเพื่อสามะโนเกษตรต่อไป กล่าวคือเป็นผู้ถือครองที่ดินทำเกษตรซึ่งมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒ ไร่ขึ้นไป หรือเป็นที่ดินซึ่งสามารถผลิต

เกษตรกรรมให้แก่ผู้ถือครองคิดเป็นเงินได้ตั้งแต่ปีละ ๑๐๐๐ บาทขึ้นไป ในการออกสำรวจเพื่อจัดบันทึกข้อความลงในแบบ ส.ก.๑ นั้น ผู้บังคับจะกำหนดที่เอา ๆ ไว้เพื่อเป็นเครื่องช่วยเหลือเมื่อจะออกนับคนแก่ ๆ ด้วย แผนที่แนบส่งทางเดิน ถนน คลอง ไร่ และบ้านเรือนในเขตปฏิบัติการของผู้บังคับนั้น ๆ

ในที่นี้เพื่อประโยชน์ในการทำสำมะโนเกษตร จำนวนประชากรเกษตรหมายถึงบรรดาบุคคลทั้งสิ้น ที่รวมกันทำกินอยู่ที่ถือครองแต่ละแห่ง ๆ อันรวมทั้งเด็กทุกอายุและคนชราซึ่งอาจมิได้มีส่วนในการปฏิบัติการเกษตร แต่หากว่าการยังชีพต้องพึ่งพิงอยู่กับเกษตรด้วย

ที่ถือครองในการเกษตรกรรม หมายถึงที่ดินซึ่งมีบุคคลเข้าถือครองคนหนึ่งหรือหลายคน อยู่รวมกัน และร่วมมือกันทำการเกษตรโดยเต็มเนื้อที่หรือแต่บางส่วน ด้วยการใช้แรงงานของตน หรือคนในครอบครัว หรือมีลูกจ้าง ที่ดินถือครองหนึ่งแห่งอาจเป็นดินเดียวกันหรือหลายผืนหลายแปลงต่างหากจากกัน และอาจประกอบขึ้นด้วยลักษณะ การถือครองต่าง ๆ กันได้ เช่นที่ดินที่ถือครองแห่งหนึ่งอาจมีส่วนหนึ่งซึ่งผู้ถือครองถือกรรมสิทธิ์ และทำการเกษตรเอง และอีกส่วนหนึ่งเป็นที่ดินที่ผู้ถือครองเช่าผู้อื่นมาทำการเกษตรเป็นต้น

(๒) ผู้บังคับออกเดินนับคนตามที่ดินถือครองซึ่งอยู่ในข่ายสำมะโนเกษตร เพื่อบันทึกข้อความรายการลงในแบบกำหนดข้อความอีกแบบหนึ่ง เรียกว่าแบบ ส.ก.๒ ข้อความรายการที่เกี่ยวกับการเกษตรที่สำมะโนครั้งนี้แบ่ง ออกเป็น ๔ ตอน คือ

- ตอนที่ ๑ ว่าด้วยผู้ถือครองที่ดิน คือใครเป็นผู้ถือครอง
 ตอนที่ ๒ ว่าด้วยการถือครองที่ดิน เช่นเป็นเจ้าของหรือเช่าผู้อื่น
 ตอนที่ ๓ ว่าด้วยการใช้ที่ดินในที่ดินถือครองให้เกิดประโยชน์ เช่นทำนา หรือทำสวน
 ตอนที่ ๔ ว่าด้วยประชากรเกษตรและการมีงานทำ
 ตอนที่ ๕ ว่าด้วยพืชเพาะปลูกได้ผล ซึ่งแบ่งออกเป็น
- (ก) พืชเพาะปลูกเชิงใดหวานที่ใช้เป็นอาหาร
 - (ข) พืชเพาะปลูกเชิงใดหวานที่ใช้ในการอุตสาหกรรม
 - (ค) ไม้ยืนต้น ไม้เถา ไม้ผลที่ใช้เป็นอาหาร
 - (ง) ไม้ยืนต้น ไม้เถา ไม้ผลที่ใช้ในการอุตสาหกรรม
 - (จ) ไม้ดอก

- ตอนที่ ๖ ว่าด้วยสัตว์เลี้ยงเช่น วัว ควาย ไก่
 ตอนที่ ๗ ว่าด้วยผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในที่ดินถือครองซึ่งประกอบด้วยไข่ และรังไหมดิบ
 ตอนที่ ๘ ว่าด้วยการใช้กำลังบังคับน้ำและกำลังในการเพาะปลูก

เมื่อพนักงานเดินสำรวจได้ทำการนับคนเสร็จจึงนับเป็นเขต ๆ แล้วก็รวบรวมแบบ ส.ก.๑ และแบบ ส.ก.๒ ส่งให้ผู้กำกับการสนาม ผู้กำกับการสนามตรวจสอบความถูกต้องและความทั่วถึงแล้วจึงรวบรวมส่งหัวหน้าผู้กำกับการสนาม หัวหน้าผู้กำกับการสนามตรวจพิจารณาอีกชั้นหนึ่งก่อนบรรจุแบบทั้งสองได้ส่งถึงต่อไปยังฝ่ายประมวลผลสำมะโนเกษตร แบบทั้งสองแบบเหล่านี้ถูกบรรจุลงในช่อง และที่หน้าของแนบส่งเขตสำมะโน อำเภอ จังหวัดของที่ดินถือครอง และจำนวนแบบ ส.ก.๑ และ ส.ก.๒ ที่บรรจุอยู่ในช่อง

งานนับคนได้เริ่มกระทำเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ และแบ่งออกเป็น ๓ งวดคือ

งวดที่ ๑ นับคนใน ๓๔ จังหวัดหรือ ๒๔๓ อำเภอคือจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย

ต่างบาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท อห
บุรี สิงห์บุรี แลธ ขอนแก่น พนงคาย อุตรธานี นครพนม สกลนคร ร้อยเอ็จ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ศรี
สะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ใช้พนักงานเดินสำรวจ ๓๗๗๗ คน ผู้กำกับการสำน ๑๒๔ คน หัวหน้า
๔๒ คน

จังหวัด ๒ นับจคนใน ๑๔ จังหวัดหรือ ๑๒๑ อำเภอ คือ จังหวัดสระบุรี นครนายก อ่างทอง อุทธา
ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต
พังงา สตูล และสงขลา ใช้พนักงานเดินสำรวจ ๑๓๗๔ คน ผู้กำกับการสำน ๖๓ คน หัวหน้า ๑๒ คน

จังหวัด ๓ นับจคนใน ๑๔ จังหวัดหรือ ๑๒๓ อำเภอ คือ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ปัตตานี ยะลา
นราธิวาส พระนคร กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ระ
ยอง ตราด จันทบุรี และธนบุรี ใช้พนักงานเดินสำรวจ ๑๓๗๗ คน ผู้กำกับการสำน ๖๓ คน หัวหน้า ๑๔ คน
จนถึงเวลาที่ทำการงานนี้จำนวนยังคงคงกระทำอยู่ใน ๒ - ๓ อำเภอชั้นในของจังหวัดพระนคร

ง. งานประะมวลผล

สำนักงานประมวลผลสำมะโนเกษตรเริ่มจ้างพนักงานประมวลผลจำนวน ๔๔ คนเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔ พนักงานรุ่นนี้ได้รับการฝึกอบรมให้กระทำงานบรรณกิจกับแบบสำมะโนเกษตรที่พนักงานสำนส่งทะขออกัน
เข้ามาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๔๔ เป็นต้นมา งานบรรณกิจประกอบด้วยงานตรวจนับแบบสำมะโนเกษตรและงานบรร
ณการตรวจความถูกต้องของข้อความและตัวเลขที่บันทึกไว้ กับเข้าประมวลระยะหัดและตรวจระยะหัด ครั้นเมื่อวันที่
๑ มิถุนายน ๒๔๔๔ ได้บรรจุพนักงานเต็มอัตรารวมทั้งสิ้น ๒๐๗ คน

สำนักงานประมวลผลเริ่มใช้เครื่องจักรกลสถิติชุดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๔ โดยเข้า
เครื่องจักรกลจากบริษัท INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION พนักงานฝ่ายประมวลผลส่วนมากมีความ
ชำนาญการใช้เครื่องจักรกลชนิดนี้อยู่แล้ว เพราะเคยทำงานประมวลผลสำมะโนครัวประจำกรมมาแล้ว เครื่องจักร
กลชุดแรกที่เข้าประกอบด้วย

- ๑. เครื่องเจาะบัตรไฟฟ้าขนาดใหญ่ (แบบ ๐๑๖) ๖ เครื่อง
- ๒. เครื่องเจาะบัตรขนาดเล็ก (แบบ ๐๐๑) ๔๐ เครื่อง
- ๓. เครื่องเจาะบัตรไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับเจาะอักษรไตคัว (แบบ ๔๑๓) ๑ เครื่อง
- ๔. เครื่องทวนสอบบัตร (แบบ ๐๕๑) ๑๐ เครื่อง
- ๕. เครื่องค้ำจำแนกบัตร (แบบ ๐๑๔ และ ๐๘๐) ๑๐ เครื่อง
- ๖. เครื่องทำตาราง (แบบ ๔๐๕) ๒ เครื่อง

แม้ว่าสำนักงานสำมะโนเกษตรจะได้งซื้อในสัญญาเช่าเครื่องจักรกลเพื่อเช่าเครื่องจักรกลไว้เต็ม
ตามโครงการเมื่อเริ่มงานก็จริง แต่บริษัทไม่สามารถส่งเครื่องจักรให้ครบถ้วนตามสัญญาได้ เพราะเหตุว่าประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังทำสำมะโนเกษตรเหมือนกัน และในเวลาพร้อม ๆ กันด้วย บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรจึงผลิตให้ไม่
ทัน จนกระทั่งวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๔๕ สำนักงานประมวลผลจึงได้รับเครื่องจักรกลชุดที่สองซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักร
กลต่อไปนี้

- ๑. เครื่องเจาะบัตรไฟฟ้าขนาดเล็ก (แบบ ๐๑๑) ๒๐ เครื่อง

๒. เครื่องเจาะบัตร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (แบบ ๐๑๖)	๔ เครื่อง
๓. เครื่องทวนสอบบัตร์ (แบบ ๐๔๑)	๑ เครื่อง
๔. เครื่องตีความบัตร์ (แบบ ๔๕๒)	๑ เครื่อง
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ได้รับเครื่องจักรกลเพิ่มเติมอีก คือ	
๑. เครื่องทวนสอบบัตร์ (แบบ ๐๔๑)	๘ เครื่อง
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕ ได้รับเครื่องจักรกลเพิ่มเติมอีก คือ	
๑. เครื่องทำตาราง (แบบ ๔๐๕)	๑ เครื่อง
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕ ได้รับเครื่องจักรกลเพิ่มเติมอีก คือ	
๑. เครื่องเจาะบัตร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับเจาะอิฐวงโค้ว (แบบ ๐๑๑)	๑ เครื่อง
๒. เครื่องเจาะบัตร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (แบบ ๐๑๖)	๑ เครื่อง
ในเดือนกันยายน ๒๕๔๕ ได้รับเครื่องจักรกลเพิ่มเติมอีก คือ	
๑. เครื่องทวนสอบบัตร์ (แบบ ๐๔๑)	๒ เครื่อง

และจนกระทั่งปัจจุบันนี้สำนักงานประมงผลึกยังรือเครื่องจักรกลที่สำคัญ ๆ อยู่อีก ๒ เครื่อง คือ เครื่องทำตาราง (แบบ ๔๐๕) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสำนักงานประมงผลึกทำงานโดยใช้เครื่องจักรกลเกือบเต็มอัตราตามโครงการเพื่อใช้เวลาประมาณ ๑ ปีกว่า ๆ โดยคิดเฉลี่ยเท่านั้น

อย่างไรก็ดีเมื่อกิจการดำเนินไป ได้มีการปรับปรุงชนิดและเครื่องจักรเพื่อให้ได้คู่อยู่กับและขนานกันไปกับงานในหน่วยต่าง ๆ จึงได้งัดเข้าเครื่องจักรบางชนิดเสียบ้าง คือได้ลดเครื่องคิดจำแนกบัตร์ (แบบ ๐๓๔) ๓ เครื่อง เครื่องเจาะบัตร์ (แบบ ๐๑๑) ๑ เครื่อง และเครื่องทวนสอบบัตร์ (แบบ ๐๔๑) ๑ เครื่อง

ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ สำนักงานประมงผลึกได้ซื้อบัตร์สถิติสำหรับใช้กับเครื่องจักรกลสถิติรวม ๑๐ ล้านบัตร์ ในจำนวนนี้ได้ใช้ไปเพื่อการประมงผลึกสำมะโนเกษตรประมาณ ๔.๓ ล้านบัตร์ นอกจากนั้นได้ใช้กับการสำรวจทดลองต่าง ๆ บ้าง ใช้กับงานสถิติบางอย่างของสำนักงานสถิติกลางบ้าง ใช้ทดสอบความแม่นยำของเครื่องทำตารางบ้าง แจกไปให้ผู้ที่เข้ามาชมกิจการบ้าง ในจำนวนนี้มีบัตร์ที่เจาะเสียเฉลี่ยตลอด พ.ศ. ๒๕๔๕ ร้อยละ ๔.๐๗ มีบัตร์ที่ต้องเจาะใหม่แทนบัตร์เจาะผิดและพนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบ เฉลี่ยเฉพาะ ๕ เดือนหลังของ พ.ศ. ๒๕๔๕ ร้อยละ ๒.๓๗ และเฉลี่ยทั้งปีประมาณร้อยละ ๔.๐๐ นอกจากนี้ ยังมีบัตร์เสียที่เกิดจากเครื่องคิดจำแนกบัตร์สำคัญและบัตร์ขึ้นไปเข้าเครื่องทำตารางไม่ได้อีกประมาณ ๕๐,๐๐๐ บัตร์ ในวันหนึ่ง ๆ คิดเฉลี่ยเฉพาะวันที่ทำงานเต็มวัน เจาะได้ประมาณวันละ ๒๘,๐๐๐ บัตร์ถึง ๓๐,๐๐๐ บัตร์

งานของสำนักงานประมงผลึกแบ่งออกเป็นหน่วยต่าง ๆ ดังนี้

๑. สารบรรณ
๒. ทะเบียนและบัญชี
๓. รั้ว จัด เก็บ และจ่ายแบบสำมะโน
๔. บรรณกิจ
๕. จัดทะเบียน จัดเก็บ และจ่ายบัตร์
๖. เจาะบัตร์
๗. ทวนสอบบัตร์

๔. คัดจำแนกบัตร

๕. ทำตาราง

๑๐. หน่วยประมวลผลด้วยมือ ซึ่งจัดทำตารางจากข้อมูลบางชนิดซึ่งมีได้คิดไว้ก่อนว่าจะเปลี่ยนย้าย
องศาเพื่อประมวลผล

สำนักงานประมวลผลได้รับแบบสำมะโนจากสนามไว้แล้วรวมทั้งสิ้น ๒,๐๖๙,๗๒๔ ฉบับ แบบสำมะ
โนที่ยังมิได้รับเข้ามา คือ

๑. อำเภอคำชะอี	จังหวัดเลย
๒. อำเภอบ้านสร้าง	จังหวัดปราจีนบุรี
๓. อำเภอบ้านฉาง	จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔. อำเภอเมือง	จังหวัดสุพรรณบุรี
๕. อำเภอบางปลาม้า	จังหวัดสุพรรณบุรี
๖. อำเภอดุสิต	จังหวัดพระนคร
๗. อำเภอท่าวุ้ง	จังหวัดพระนคร
๘. อำเภอขานนาวา	จังหวัดพระนคร
๙. อำเภอสัมพันธวงศ์	จังหวัดพระนคร

อาจคาดคะเนได้ว่าแบบสำมะโนทั้งสิ้นคงจะมีประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ และคั้งนี้คิดว่าจำนวนที่
ถือครองการเกษตรในประเทศไทยที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒ ไร่ขึ้นไปหรือมีรายได้จากการเกษตรไม่น้อยกว่าปีละ ๑,๐๐๐ บาท
จะมีประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ แห่ง

แบบสำมะโน ๑ ฉบับ มีข้อมูลที่จะถ่ายทอดลงบัตรสถิติอันจะต้องใช้บัตรสถิติ ๖ บัตรต่อ ๑ แบบ
คั้งนั้นจึงประมาณว่าจะต้องเจาะบัตรรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๑๒,๕๔๐,๐๐๐ บัตร จนถึงวันสิ้นเดือนมกราคม ๒๔๘๖ สำนัก
งานประมวลผลได้เจาะบัตรไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๑๐,๔๗๗,๔๑๔ บัตร จึงมีบัตรที่เหลือจะต้องเจาะอีกในเวลา ๑๑ เดือน
ของ พ.ศ. ๒๔๘๖ ประมาณ ๒,๐๖๒,๕๘๖ บัตร ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่างานเจาะบัตรจะต้องเสร็จสิ้นลงโดยสมบูรณ์ใน
พ.ศ. ๒๔๘๖ นี้ อย่างไรก็ตามก็งานทวนสอบบัตรมิได้เป็นไปด้วยอัตราเร็วอันเดียวกัน เพราะสำนักงานประมวลผลมีเครื่อง
ทวนสอบบัตรเพียง ๒๐ เครื่อง ซึ่งจะต้องทำงานไปพร้อมกับเครื่องเจาะบัตร ๗๐ เครื่อง จนถึงสิ้นเดือนมกราคม
๒๔๘๖ ได้ทวนสอบบัตรไปได้เพียง ๕,๘๔๔,๒๕๑ บัตรเท่านั้น เพื่อช่วยเร่งอัตราเร็วของการทวนสอบบัตร ได้ใช้
เครื่องคิดความผิดพลาดของบัตรและให้พนักงานตรวจสอบกับแบบสำมะโนด้วยสายตา อย่างไรก็ตามก็คิดว่าเครื่องที่จะต้อง
ทวนสอบบัตรให้เสร็จเพื่อให้ทันกับเครื่องทำตาราง ก็อาจใช้วิธีการทวนสอบบัตรโดยระเบียบวิธีการกลุ่มตัวอย่างได้

สำหรับการทำตารางนั้น อัตราเร็วเป็นไปอย่างไม่เป็นที่พอใจเลย เพราะเครื่องทำตารางมีเพียง
๓ เครื่อง และจะมาถึงอีก ๒ เครื่อง รวมเป็น ๕ เครื่อง ซึ่งตามความหวังเมื่อแรกเริ่มงานนั้นควรจะมามี ๑๐ เครื่อง
จึงจะทำตารางได้สำเร็จบริบูรณ์ได้ภายใน ๒ ปี อย่างไรก็ตามก็ เพื่อให้ได้ผลทันกับเวลาที่ตัวเลขที่บันทึกไว้ยังคงมีรูปข้อ
เท็จจริงอยู่อย่างแม่นยำพอควรจึงอาจต้องใช้วิธีสุ่มเอาตัวอย่างมาทำตาราง ตารางที่ปรากฏในสมุดเล่มนี้ประกอบด้วย
จากตัวเลขของตัวอย่าง และตัวเลขซึ่งคำนวณจากตัวอย่างเป็นส่วนมาก

การสุ่มตัวอย่างกระทำเป็น ๒ ระเบียบวิธี ในระยะแรก สุ่มตัวอย่างจากบัตรที่เจาะข้อมูลลงแล้ว
กล่าวคือสำหรับบางจังหวัดซึ่งได้เจาะบัตรไว้แล้วครบถ้วนตามจำนวนประชากร ได้คัดเลือกแต่บัตรที่เจาะข้อมูลลง

ท้าวด้วยเลข ๐ มาทำตาราง ดังนี้ขนาดของตัวอย่างจึงเป็นประมาณร้อยละ ๑๐ ของจำนวนประชากรที่ศึกษา
 ในระยะต่อมาได้สุ่มตัวอย่างจากแบบสำมะโนเอามาเจาะข้อมูล วิธีแบบนี้เริ่มด้วยการจัดเลขประจำของเรียงตาม
 ลำดับเป็นจังหวัด ๆ ไป และได้คิดเอาแบบสำมะโนในทุก ๆ ซองที่ ๘ ของอนุกรมของที่บรรจุแบบสำมะโนส่งมาจาก
 สนาม แต่ละซองเหล่านี้มีแบบสำมะโนมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกัน การคิดเอาซองที่ ๘ นั้น เมื่อได้รวมจำนวนแบบ
 ในซองทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วได้แบบไม้นอกกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนแบบทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัด
 เดียว ซึ่งการสุ่มตัวอย่างตามวิธีนี้ได้แบบเพียงร้อยละ ๗.๖ ของจำนวนแบบทั้งหมดเท่านั้น

ในวิธีแบบนี้ที่เอาแต่ละแพะแบบที่มีเลขที่ประจำแบบของท้าวด้วยเลข ๐ มาทำตารางนั้น เมื่อ
 ได้เอา ๑๐ คูณเลขจำนวนที่ได้จากตารางที่สร้างขึ้นจากตัวอย่างก็จะได้ผลลัพท์เป็นตัวเลขซึ่งมีรูปจำนวนเต็มของประชากร
 โดยประมาณ ในวิธีแบบนี้ที่เจาะแพะแบบในทุก ๆ ซองที่ ๘ จำจะต้องพาดูก่อนว่าจำนวนตัวอย่างเป็นร้อยละเท่า
 ใดของจำนวนประชากร แล้วจึงคำนวณดัชนีส่วนกลับระหว่างจำนวนตัวอย่างและจำนวนประชากรตั้งเป็นตัวเลข เมื่อ
 เอาตัวคูณไปคูณเลขจำนวนที่ได้จากตารางที่สร้างขึ้นจากตัวอย่าง ผลลัพท์ที่ได้จะมีรูปจำนวนเต็มของประชากร

แบบอย่างต่อไปนี้เป็นวิธีดังกล่าว

แบบสำมะโนทั้งสิ้นของจังหวัดระพี ๘๔	= ๑๐,๐๐๐	แบบ
แบบสำมะโนในทุก ๆ ซองที่ ๘	= ๑,๒๐๐	แบบ
ดัชนีส่วนกลับของประชากรและตัวอย่าง	= $\frac{๑๐,๐๐๐}{๑,๒๐๐}$	

= ๘.๓๓

เนื้อที่ของที่ดินครองหาได้จะแพะจากตัวอย่าง

= ๑๐,๐๐๐ ไร่

เนื้อที่ของที่ดินครองประมาณได้จากตัวอย่างคูณด้วยดัชนีส่วนกลับ

= ๑๐,๐๐๐ x ๘.๓๓

= ๘๓,๓๐๐ ไร่

กล่าวได้ว่าวิธีของการสุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบ

สำหรับร้อยละความคลื่อนคลาดระหว่างเลขจำนวนคำนวณจากตัวอย่าง และเลขจำนวนจากประชากรนั้น ได้กระทำเพื่อเป็นการพิสูจน์ทางโนนอย่างเป็นเลา ๆ เท่านั้น กล่าวคือมีอยู่ ๕ จังหวัดที่ได้เจาะข้อมูลครบถ้วนตามจำนวนประชากรสำหรับราชการบางอย่าง ในจังหวัดเหล่านี้ได้คิดเอาบัตรองกรมร้อยละ ๑๐ แล้วทำตารางจากตัวอย่างร้อยละ ๑๐ นี้ ครั้นเมื่อเอา ๑๐ คูณเลขจำนวนที่ได้ ผลลัพท์ก็เป็นเลขจำนวนซึ่งคำนวณจากตัวอย่างร้อยละ ๑๐ เลขจำนวนอันนี้เมื่อเทียบกับเลขจำนวนที่ได้จากประชากรก็จะปรากฏให้เห็นความคลื่อนคลาดจากการสุ่มตัวอย่าง

ความคลื่อนคลาดจากการสุ่มตัวอย่างเป็นไปโดยเอนกฤก ตามราชการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. จำนวนแห่งของที่ดินครอง	ร้อยละ	๐.๑๖๑
๒. จำนวนไร่ของที่ดินครอง	"	๑.๓๗๔
๓. จำนวนแห่งของที่ดินครองที่ดินครองเป็นเจ้าของ	"	๐.๓๖๐
๔. จำนวนแห่งของที่ดินครองที่ดินครองมิได้เป็นเจ้าของ	"	๒.๖๗๐
๕. จำนวนไร่ของที่ดินครองที่ดินครองเป็นเจ้าของ	"	๑.๕๗๖
๖. จำนวนไร่ของที่ดินครองที่ดินครองมิได้เป็นเจ้าของ	"	๔.๖๘๘

๗. จำนวนแห่งของที่ดินครองเชิงไทรหวาน	ร้อยละ	๓.๒๐๔
๘. จำนวนไร่ของที่ดินครองเชิงไทรหวาน	"	๑.๐๘๒
๙. จำนวนไร่ของที่ดินครองที่ปลูกไม้ยืนต้น	"	๕.๕๑๐
๑๐. จำนวนไร่ของที่ดินครองที่เป็นป่า	"	๖.๖๗๐
๑๑. จำนวนไร่ของที่ดินครองอย่างอื่น ๆ	"	๔.๗๗๖
๑๒. จำนวนประชากรเกษตร	"	๐.๘๗๐
๑๓. จำนวนแห่งของที่ดินครองที่ปลูกข้าว	"	๐.๒๕๒
๑๔. จำนวนไร่ของที่ดินครองที่ปลูกข้าว	"	๑.๗๓๓
๑๕. จำนวนหาบของข้าวที่เก็บเกี่ยวได้	"	๔.๓๑๘

ในชั้นนี้ความเคลื่อนไหวคาดจะเพาะที่เกี่ยวกับการทำตารางแก่ ๆ อันอาจเกิดจากกัมมันตภาพของเครื่องจักรกลและของพนักงานกลี ค่ะ เน้นเป็นพิเศษ ๆ จากการพิจารณาระเบียบการทั่ว ๆ ไป การควบคุมการปฏิบัติของพนักงานและของเครื่องจักรกล ระเบียบวิธีการจนถึงขั้นที่กลีคิดการปฏิบัติและอื่น ๆ ไม่ควรมากกว่าร้อยละ ๑ อย่างไรก็ดีการตรวจสอบความมั่นคงของการทำงานตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งได้วางแผนการไว้แล้วก็จะได้กระทำเมื่อการทำงานเสร็จสิ้นบริบูรณ์แล้ว ส่วนความมั่นคงที่เกี่ยวกับการนับจำนวนนั้นก็กำลังกระทำอยู่โดยใช้ระเบียบวิธีตรวจสอบด้วยการสุ่มตัวอย่าง

หวังว่าข้อมูลสำมะโนเกษตรภาคปฐมซึ่งปรากฏในตารางในสมุดรายงานเล่มนี้คงจะมีประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยทั่วไป

กิจการในชั้นต่อไปโดยส่วนใหญ่ที่ยังเหลืออยู่ ก็มีในเรื่องการตรวจสอบปรับปรุงตัวเลขให้มีความถูกต้องในระดับที่สมควรเป็นครั้งที่สองอีกชั้นหนึ่ง เพื่อที่จะได้รวบรวมผลโดยละเอียด นำเสนอเป็นรายงานสำมะโนเกษตร ๒๔๘๓ จะนับบริบูรณ์ต่อไป

สำนักงานสำมะโนเกษตร

มกราคม ๒๔๘๖

ตารางที่ 1

แสดงจำนวนและเนื้อที่ของที่ดินโครงการ
 แสดงจำนวนและเนื้อที่ของที่ดินโครงการ
 แสดงจำนวนและเนื้อที่ของที่ดินโครงการ
 แสดงจำนวนและเนื้อที่ของที่ดินโครงการ
 แสดงจำนวนและเนื้อที่ของที่ดินโครงการ

รหัส	จังหวัด	จำนวนรวม			จำนวนแห่ง				จำนวนไร่					
		พื้นที่	ไร่	(2)	เป็นเจ้าของ	%	ไม่ได้เป็น เจ้าของ	%	พื้นที่ ที่ ไม่ได้ ใช้	จำนวน ไร่	%	ไม่ได้เป็น เจ้าของ	%	
	รวมทุกจังหวัด	2,119,287	58,682,036		1,745,873	82.38	365,656	17.25	7,758	0.37	52,706,614	89.82	5,975,422	10.18
10	พระนคร (S)	15,024	477,881		4,417	29.40	10,522	70.03	85	0.57	209,277	43.79	268,604	56.21
11	ธนบุรี (S)	13,693	141,831		6,600	48.20	7,040	51.41	53	0.39	70,761	49.89	71,070	50.11
12	ศรีอยุธยา (S)	38,946	1,190,587		14,859	38.15	23,968	61.54	119	0.31	650,044	54.60	540,543	45.40
13	พยุหี (S)	24,479	698,773		14,712	60.10	9,257	37.82	510	2.09	513,289	74.09	179,484	25.91
14	ชัยนาท (S)	23,314	639,493		18,662	80.05	4,652	19.95	-	-	562,799	88.01	76,694	11.99
15	ฉะเชิงเทรา (S)	16,473	426,251		10,507	63.78	5,948	36.11	18	0.11	328,499	77.07	97,752	22.93
16	ราชบุรี (S)	19,993	454,147		12,947	64.76	7,015	35.09	31	0.15	357,859	78.80	96,288	21.20
17	สระบุรี (S)	24,432	607,664		14,318	58.60	10,019	41.01	95	0.39	418,234	68.83	189,430	31.17
18	ปทุมธานี (S)	15,032	535,627		3,238	21.54	11,711	77.91	83	0.55	147,235	27.49	388,392	72.51
19	นนทบุรี (S)	14,851	143,268		10,429	70.22	4,339	29.22	83	0.56	104,847	74.22	36,421	25.78
20	ฉะเชิงเทรา (S)	28,753	1,018,330		12,753	44.35	15,634	54.37	366	1.28	524,287	51.48	494,043	48.52
21	นครนายก (S)	12,175	464,815		6,173	50.70	5,971	49.21	11	0.09	261,555	56.27	203,260	43.73
22	ปราจีนบุรี (S)	23,738	599,450		17,716	74.63	5,985	25.21	37	0.16	512,163	85.44	87,287	14.56
23	ชลบุรี (S)	24,767	642,104		14,112	56.96	10,627	42.91	28	0.11	411,537	64.09	230,567	35.91
24	ระยอง (S)	12,238	343,078		11,236	91.81	1,002	8.19	-	-	331,703	97.25	9,375	2.75
25	ตราด (S)	6,021	173,356		4,896	81.32	1,125	18.68	-	-	156,291	90.16	17,065	9.84

ปี	จังหวัด	จำนวนรวม		จำนวนหาย				จำนวนไม่					
		หาย	รวม (2)	เป็นจำนวน	%	ไม่	%	เป็นจำนวน	%	ไม่			
				หาย	รวม	หาย	รวม	หาย	รวม	หาย	รวม		
26	จังหวัด (S)	14,191	350,762	11,550	81.39	2,625	18.50	16	0.11	316,468	90.22	34,294	9.78
27	กรุงเทพมหานคร (S)	13,326	344,968	5,370	40.30	7,921	59.44	35	0.26	164,341	47.64	180,627	52.36
30	นครราชสีมา (S)	97,830	3,620,260	92,390	94.44	5,340	5.46	100	0.10	3,548,910	98.03	71,350	1.97
31	ชัยภูมิ (S)	33,550	814,410	32,620	97.23	630	1.88	300	0.89	808,690	99.30	5,720	0.70
32	บุรีรัมย์ (S)	48,900	2,138,940	47,970	98.10	870	1.78	60	0.12	2,127,630	99.47	11,310	0.53
33	สุรินทร์ (S)	57,130	5,805,970	55,470	97.09	1,560	2.77	80	0.14	5,785,680	99.65	20,290	0.35
34	ศรีสะเกษ (S)	52,170	1,311,620	51,060	97.91	1,020	1.96	70	0.13	1,304,600	99.46	7,020	0.54
35	อุบลราชธานี (S)	131,100	4,098,770	128,970	98.38	1,890	1.44	240	0.18	4,073,390	99.38	25,420	0.62
40	อุดรธานี (S)	59,070	2,081,200	57,720	97.71	1,210	2.05	140	0.24	2,067,340	99.33	13,860	0.67
41	พิจิตร (S)	18,850	373,820	17,570	93.21	1,270	6.74	10	0.05	367,800	98.92	4,020	1.08
42	ยโสธร (S)	14,137	86,031	14,062	99.47	74	0.52	1	0.01	85,803	99.73	228	0.27
43	หนองบัวลำภู (S)	36,431	899,727	35,245	96.74	1,188	3.26	-	-	883,455	98.19	16,272	1.81
44	น่าน (S)	37,786	655,636	36,012	95.31	1,777	4.65	17	0.04	646,994	98.68	8,642	1.32
45	ขอนแก่น (S)	70,582	1,495,054	69,374	98.29	1,073	1.52	135	0.19	1,485,837	99.38	9,217	0.62
46	มหาสารคาม (S)	49,941	1,206,308	48,961	98.04	474	0.95	506	1.01	1,201,996	99.64	4,312	0.36
47	ร้อยเอ็ด (S)	73,931	1,710,211	71,106	96.18	2,798	3.78	27	0.04	1,667,551	97.51	42,660	2.49
48	กาฬสินธุ์ (S)	34,402	926,137	33,735	98.06	696	1.82	41	0.12	916,181	98.92	9,956	1.08
50	สกลนคร (S)	42,050	363,720	32,550	77.41	9,930	22.00	290	0.59	316,580	87.92	45,140	12.48
51	นครพนม (S)	5,069	32,404	3,518	69.40	1,539	30.36	12	0.24	24,403	75.31	8,001	24.69
52	เขื่อนลพบุรี (S)	62,712	697,785	55,119	87.89	7,123	11.36	470	0.75	646,095	92.99	51,690	7.41
53	รวม	15,294	95,864	14,298	93.49	977	6.39	19	0.12	92,295	96.28	3,569	3.72

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนรวม			จำนวนหนี้					จำนวนกำไร		
		หนี้	กำไร (2)	%	เงินเจ้าหนี้	%	กำไรสุทธิ	%	เงินเจ้าหนี้	%	กำไรสุทธิ	%
54	ลำพูน	23,730	204,742	67.29	15,967	32.35	7,676	32.35	158,856	77.59	45,886	22.41
55	แม่ฮ่องสอน	22,902	233,438	78.51	17,981	21.33	4,884	21.33	201,588	86.36	31,850	13.64
56	อุตรดิตถ์	20,735	334,469	84.12	17,443	15.77	3,270	15.77	306,922	91.76	27,547	8.24
57	เชียงใหม่ (S)	66,900	634,660	64.13	42,900	35.67	23,860	35.67	449,290	70.79	185,370	29.21
60	พิจิตร (S)	34,420	1,527,440	84.31	29,020	15.54	5,350	15.54	1,430,310	93.64	97,130	6.36
61	สุโขทัย (S)	24,980	676,110	84.87	21,200	14.85	3,720	14.85	626,190	92.62	49,920	7.38
62	ตาก (S)	6,012	87,228	55.37	3,329	44.49	2,675	44.49	52,636	60.41	34,492	39.59
63	อุตรดิตถ์ (S)	14,900	521,010	71.34	10,630	28.39	4,230	28.39	424,340	81.45	96,670	18.55
64	กำแพงเพชร (S)	11,630	518,730	94.50	10,990	5.33	620	5.33	506,220	97.59	12,510	2.41
65	พิจิตร (S)	40,130	2,332,240	75.39	30,270	24.36	9,780	24.36	2,052,730	87.27	299,510	12.73
66	พิจิตร (S)	19,915	325,564	99.15	19,745	0.85	170	0.85	324,660	99.72	904	0.28
67	นครสวรรค์ (S)	61,060	3,120,210	79.50	48,540	20.03	12,230	20.03	2,854,040	91.47	266,170	8.53
70	นครปฐม (S)	36,504	965,171	45.45	16,592	53.97	19,700	53.97	587,932	60.91	377,239	39.09
71	สุพรรณบุรี (S)	30,959	863,760	70.81	21,921	28.99	8,974	28.99	722,730	83.67	141,030	16.33
72	กาญจนบุรี (S)	20,579	336,851	72.16	14,849	27.64	5,689	27.64	276,684	82.14	60,167	17.86
73	ราชบุรี (S)	36,794	723,832	51.25	18,857	46.27	17,024	46.27	482,483	66.66	241,349	33.34
74	พิจิตร (S)	20,709	433,788	63.99	13,251	35.57	7,366	35.57	336,652	77.61	97,136	22.39
75	สุพรรณบุรี (S)	11,378	249,440	39.24	4,465	52.44	5,967	52.44	144,753	58.03	104,687	41.97
76	สุพรรณบุรี (S)	12,611	157,857	68.74	8,669	31.22	3,937	31.22	129,149	81.79	28,748	18.21
80	นครสวรรค์ (S)	67,671	1,517,849	86.09	58,258	13.81	9,346	13.81	1,445,460	95.23	72,389	4.77
81	นครสวรรค์ (S)	9,572	243,040	91.25	8,734	8.69	832	8.69	233,047	95.89	9,993	4.11

งวด	จำนวน	จำนวนรวม		จำนวนรวม				จำนวนรวม					
		หน่วย	ไร่ (2)	เป็นจำนวน	%	ไม่ได้รับ	%	ได้รับ	%	ไม่ได้รับ	%		
82	ผู้เช่า (S)	18,052	395,491	14,214	78.74	3,838	21.26	-	-	369,204	93.35	26,287	6.65
83	ผู้เช่าไร่ (S)	31,071	645,671	25,785	82.93	5,132	16.51	174	0.56	616,215	95.44	29,456	4.56
84	ไร่ (S)	2,462	45,811	2,059	83.63	403	16.37	-	-	43,379	94.63	2,462	5.37
85	ไร่ (S)	8,652	171,785	6,441	74.45	2,200	25.43	11	0.12	164,179	95.57	7,606	4.43
86	ไร่ (S)	7,479	191,589	6,095	81.49	1,329	17.77	55	0.74	180,283	94.10	11,306	5.90
87	ไร่ (S)	3,724	60,445	3,202	85.98	516	13.91	4	0.11	66,075	95.15	3,370	4.85
90	ไร่ (S)	51,543	1,080,098	47,797	92.72	3,713	7.20	38	0.08	1,053,535	97.54	26,563	2.46
91	ไร่ (S)	22,016	546,536	20,694	93.99	1,223	5.56	99	0.45	539,700	98.75	6,836	1.25
92	ไร่ (S)	25,535	531,334	23,626	92.92	1,876	7.35	33	0.13	519,394	97.75	11,940	2.25
93	ไร่ (S)	7,098	132,997	6,883	96.97	215	3.03	-	-	131,816	99.14	1,141	0.86
94	ไร่ (S)	29,233	350,820	27,635	94.53	1,597	5.46	1	0.01	345,602	98.51	5,218	1.49
95	ไร่ (S)	11,590	276,227	11,456	98.84	130	1.12	4	0.04	275,666	99.80	561	0.20
96	ไร่ (S)	24,315	544,621	24,110	99.16	124	0.51	81	0.33	562,515	99.63	2,106	0.37

หมายเหตุ 1. จำนวนไร่ (S) ตามที่แจ้งไว้ในงบกำไรสุทธิรวมจากจำนวนไร่รวม

2. จำนวนไร่ที่ได้รับจากไร่รวม

สถานะโครงการ พ.ศ. 2493
ตารางที่ 2

แสดงจำนวนความถี่ของที่ดินโครงการเกษตรของขนาดต่าง ๆ
และแสดงการแจกแจงเป็นอัตราส่วนร้อยละของแต่ละขนาด

ตาราง 1

ชนิด ที่ดิน	จำนวน	จำนวนความถี่						รวม	%	6 ปี-ต่ำกว่า 15 ปี	15 ปี-ต่ำกว่า 30 ปี	30 ปี-ต่ำกว่า 60 ปี	60 ปีขึ้นไป	%
		2 ปี-ต่ำกว่า 6 ปี	6 ปี-ต่ำกว่า 15 ปี	15 ปี-ต่ำกว่า 30 ปี	30 ปี-ต่ำกว่า 60 ปี	60 ปีขึ้นไป								
รวมทุกประเภท	95,143	13,908	18,955	25,815	27,13	24,999	26,24	11,506	12.09					
พระนคร	2,857	362	429	773	27.06	882	30.87	411	14.38					
ธนบุรี	3,365	1,792	886	364	11.41	253	7.51	50	1.49					
ดุสิต	5,255	368	772	1,568	29.84	2,017	38.38	530	10.09					
พญา	2,975	240	501	1,000	33.61	985	33.11	249	8.37					
ดุสิต	3,067	219	579	1,074	35.02	949	30.94	246	8.02					
ดุสิต	1,991	335	451	719	36.11	561	28.18	125	6.28					
ดุสิต	4,611	397	1,225	1,665	36.11	1,152	24.98	172	3.73					
ดุสิต	3,341	300	670	1,206	36.10	981	29.36	164	4.91					
ดุสิต	2,725	221	283	560	20.55	1,063	39.01	598	21.94					
ดุสิต	3,446	1,681	1,082	482	13.99	187	5.43	34	0.40					
ดุสิต	6,268	726	854	1,380	22.02	2,193	34.99	1,115	17.79					
ดุสิต	2,112	125	156	462	21.57	989	46.17	410	19.14					
ดุสิต	5,204	667	1,138	1,526	29.32	1,519	29.19	354	6.80					
ดุสิต	2,675	558	579	593	22.17	640	23.93	305	11.40					
ดุสิต	3,442	388	623	814	23.65	711	20.66	906	26.32					

บาท

รหัส	จังหวัด	ชื่อ	รวม	จำนวนคน									
				273-ต่ำกว่า 6 ปี	(2)	6 ปี-ต่ำกว่า 15 ปี	15 ปี-ต่ำกว่า 30 ปี	30 ปี-ต่ำกว่า 60 ปี	%	60 ปีขึ้นไป	%		
61	สุโขทัย		2,498	257	10.29	690	27.62	824	32.99	511	20.46	216	8.64
63	สุพรรณบุรี		1,490	70	4.70	218	14.63	523	35.10	475	31.88	204	13.69
64	กำแพงเพชร		1,163	112	9.63	201	17.28	287	24.68	257	22.10	306	26.31
65	พิจิตร		4,015	182	4.53	350	8.72	796	19.83	1,132	28.19	1,555	38.73
66	เพชรบูรณ์		1,519	246	16.20	645	42.46	425	27.98	170	11.19	33	2.17
67	นครสวรรค์		6,106	418	6.85	727	11.91	1,454	23.81	1,597	26.15	1,910	31.28
70	นครปฐม		6,884	1,020	14.82	1,532	22.25	1,895	27.53	1,774	25.77	663	9.63
71	สุพรรณบุรี		5,347	484	9.05	1,039	19.43	1,672	31.27	1,701	31.81	451	8.44
73	ราชบุรี		4,275	762	17.83	1,138	26.62	1,457	34.08	758	17.73	160	3.74
74	เพชรบุรี		3,382	552	16.32	766	22.65	1,206	35.66	744	22.00	114	3.37
75	สมุทรสาคร		2,864	676	23.60	607	21.19	783	27.34	620	21.65	178	6.22
76	สมุทรสงคราม		2,236	930	41.59	814	36.40	287	12.84	138	6.17	67	3.00

ภาค 2

ประเภท	จังหวัด	จำนวนการนับ										
		รวม	21 ร.-ต่ำกว่า 6 ร. ⁽²⁾	%	6 ร.-ต่ำกว่า 15 ร.	%	15 ร.-ต่ำกว่า 30 ร.	%	30 ร.-ต่ำกว่า 60 ร.	%	60 ร.ขึ้นไป	%
23	รวมทุกจังหวัด	10,752	1,364	12.69	2,470	22.97	3,200	29.76	2,892	26.90	826	7.68
24	ชลบุรี	4,377	710	16.22	962	21.98	1,247	28.49	1,109	25.34	349	7.97
25	นครราชสีมา	2,419	225	9.30	561	23.19	702	29.02	721	29.81	210	8.68
26	จันทบุรี	1,194	96	8.04	221	18.50	368	32.50	368	32.50	101	8.46
	จันทบุรี	2,762	333	12.06	726	26.29	863	31.24	674	24.40	166	6.02

จังหวัด		จำนวนครัวเรือน											
รหัส	ชื่อ	รวม	2 ปี-ต่ำกว่า 6 ปี	(2)	%	6 ปี-ต่ำกว่า 15 ปี	%	15 ปี-ต่ำกว่า 30 ปี	%	30 ปี-ต่ำกว่า 60 ปี	%	60 ปีขึ้นไป	%
	รวมทุกจังหวัด	88,205	8,839		10.02	22,367	25.36	28,908	32.77	19,560	22.18	8,531	9.67
30	นครราชสีมา	9,783	969		9.91	2,402	24.55	2,621	26.79	1,996	20.40	1,795	18.35
31	ชัยภูมิ	3,355	388		11.56	1,001	29.84	1,117	33.29	586	17.47	263	7.84
32	บุรีรัมย์	4,890	244		4.99	889	18.18	1,346	27.52	1,278	26.14	1,133	23.17
33	สุรินทร์	5,713	491		8.60	1,490	26.08	1,749	30.61	1,120	19.60	863	15.11
34	ศรีสะเกษ	5,217	519		9.95	1,428	27.37	1,798	34.46	1,108	21.24	364	6.98
35	อุบลราชธานี	13,110	741		5.65	2,546	19.42	5,088	38.81	3,228	24.62	1,507	11.50
40	อุดรธานี	5,907	366		6.19	1,355	22.94	1,869	31.64	1,375	23.28	942	15.95
41	หนองคาย	1,885	316		16.76	736	39.05	513	27.21	229	12.15	91	4.83
42	เลย	2,474	1,431		57.84	941	38.04	88	3.56	12	0.48	2	0.08
43	สกลนคร	4,207	477		11.34	1,064	25.29	1,350	32.09	1,049	24.93	267	6.35
44	หนองบัวลำภู	4,473	721		16.12	1,688	37.74	1,238	27.68	712	15.91	114	2.55
45	ขอนแก่น	8,416	871		10.35	2,626	31.20	2,837	33.71	1,741	20.69	341	4.05
46	มหาสารคาม	6,220	616		9.90	1,272	20.45	2,388	38.39	1,661	26.71	283	4.55
47	ร้อยเอ็ด	8,322	445		5.35	2,070	24.87	3,376	40.57	2,149	25.82	282	3.39
48	กาฬสินธุ์	4,233	244		5.77	859	20.29	1,530	36.14	1,316	31.09	284	6.71

รหัส	จังหวัด	จำนวนการนัด										
		รวม	210-ต่ำกว่า 6 ปี	610-ต่ำกว่า 15 ปี	1510-ต่ำกว่า 30 ปี	3010-ต่ำกว่า 60 ปี	6010-ต่ำกว่า 60 ปี	Σ	6010/Σ	Σ		
	รวมทุกจังหวัด	27,011	9,369	24,69	12,505	46,29	4,197	15,39	855	3,17	125	0,46
50	อำนาจ	4,206	1,703	40,49	1,888	44,89	532	12,65	74	1,76	9	0,21
51	นนทบุรี	866	443	51,15	385	44,46	36	4,16	2	0,23	-	-
52	เชียงใหม่	6,266	1,671	26,67	3,118	49,76	1,181	18,85	268	4,28	28	0,44
53	น่าน	1,527	863	56,52	574	37,59	80	5,24	9	0,59	1	0,06
54	สุพรรณ	2,372	947	39,92	1,065	44,90	308	12,98	49	2,07	3	0,13
55	พิจิตร	2,287	716	31,31	1,125	49,19	370	16,18	68	2,97	8	0,35
56	สุราษฎร์ธานี	2,071	540	26,07	704	33,99	498	24,05	268	12,94	61	2,95
57	เชียงใหม่	6,690	2,414	36,08	3,334	49,84	848	12,68	80	1,20	14	0,20
62	ภาค	726	72	9,92	312	42,98	304	41,87	37	5,09	1	0,14

จังหวัด		จำนวนคน										
รหัส	ชื่อ	รวม	21-ต่ำกว่า 6 ปี	6-15 ปี	15-30 ปี	30-60 ปี	60-สูงขึ้นไป	%	30-ต่ำกว่า 60 ปี	%	60-สูงขึ้นไป	%
	รวมทั้งจังหวัด	7,851	1,298	2,404	2,435	1,396	326		1,396	17.76	326	4.15
72	กาญจนบุรี	2,905	653	925	898	387	72		387	13.32	72	1.45
81	ประจวบคีรีขันธ์	1,817	236	450	569	434	128		434	23.89	128	7.04
82	ชุมพร	3,137	409	1,029	968	575	156		575	18.33	156	4.97

ภาค 6

จังหวัด		จำนวนความผิด											
รหัส	ชื่อ	รวม	279-ต่ำกว่า 6 ปี	(2)	%	679-ต่ำกว่า 15 ปี	%	1519-ต่ำกว่า 30 ปี	%	3079-ต่ำกว่า 60 ปี	%	6079ขึ้นไป	%
	รวมทั้งจังหวัด	37,087	5,285	14.25	12,097	32.51	10,993	29.54	7,159	19.30	1,633	4.40	
80	นครศรีธรรมราช	9,022	796	8.82	2,676	29.66	3,125	34.64	2,034	22.55	391	4.33	
83	สุราษฎร์ธานี	5,895	786	13.33	1,888	32.03	1,859	31.53	1,095	18.58	267	4.53	
90	สงขลา	9,565	1,332	14.13	3,080	32.20	2,828	29.57	1,862	19.47	443	4.63	
91	ตรัง	4,248	510	12.00	1,130	26.60	1,178	27.73	1,112	26.18	318	7.49	
92	พัทลุง	3,892	460	11.82	1,307	33.58	1,210	31.09	762	19.58	153	3.93	
94	ปัตตานี	4,465	1,381	30.93	1,976	44.26	753	16.86	294	6.98	61	1.37	

ภาค 7

รหัส	จังหวัด	จำนวนความถี่									
		21ปี-ต่ำกว่า 6 ปี	6 ปี-ต่ำกว่า 15 ปี	15 ปี-ต่ำกว่า 30 ปี	30 ปี-ต่ำกว่า 60 ปี	60 ปีขึ้นไป	x	x	x	x	x
	รวมทุกจังหวัด	14,543	14,83	4,477	30,79	4,232	29,24	2,822	19,40	835	5.74
84	ระนอง	397	18.14	148	37.28	118	29.72	47	11.84	12	3.02
85	กระบี่	1,620	16.54	541	33.39	450	27.78	288	17.78	73	4.51
86	พังงา	1,632	12.07	391	23.96	478	29.29	438	26.84	128	7.84
87	ภูเก็ต	937	18.70	335	35.01	262	27.38	140	14.63	41	4.28
93	สตูล	1,817	11.23	672	36.98	612	33.68	282	15.52	47	2.59
95	ยะลา	2,416	13.50	671	27.77	697	28.85	578	23.92	144	5.96
96	นราธิวาส	5,704	15.97	1,719	30.14	1,635	28.66	1,049	18.39	390	6.84

หมายเหตุ 1. เอดจจำนวนของทุกจังหวัดเป็นเอดจจำนวนของตัวอย่างประมาณร้อยละ 10 ซึ่งสุ่มเอามา วัดอุประสงค์ที่มีเพื่อจะแสดงจำนวน

ความถี่ของดีกรีของขนาดค่า ๆ ในภาคต่าง ๆ เท่านั้น.

2. รวมที่ติดน้อครของค่ากว่า 1 ปี แต่ซึ่งมีราคาได้ตั้งแต่ปีละ 1,000 บาทขึ้นไปด้วย.

ตารางที่ 2 ก.

แสดงจำนวนความถี่ของที่ดินถือครองทำการเกษตรขนาดต่าง ๆ และแสดงการแจกแจงเป็นอัตราส่วนร้อยละของแต่ละขนาด

ภาค	จำนวนความถี่									
	รวม	2ไร่-ต่ำกว่า 6 ไร่	6ไร่-ต่ำกว่า 15 ไร่	15 ไร่-ต่ำกว่า 30 ไร่	30 ไร่-ต่ำกว่า 60 ไร่	60 ไร่ขึ้นไป	%	30 ไร่-ต่ำกว่า 60 ไร่	%	60 ไร่ขึ้นไป
รวมทั้งภาค	280,600	42,220	75,235	26,81	79,720	28,41	59,643	21.26	23,782	8.47
ภาค 1	95,143	13,908	18,955	19,92	25,815	27.13	24,959	26.24	11,506	12.09
ภาค 2	10,752	1,364	2,470	22,97	3,200	29.76	2,892	26.90	826	7.68
ภาค 3	88,205	8,839	22,367	25.36	28,908	32.77	19,560	22.18	8,531	9.67
ภาค 4	27,011	9,369	12,503	46.29	4,137	15.39	855	3.17	125	0.46
ภาค 5	7,859	1,298	2,404	30.59	2,435	30.98	1,396	17.76	326	4.15
ภาค 6	37,087	5,285	12,097	32.51	10,933	29.54	7,159	19.30	1,633	4.40
ภาค 7	14,543	2,137	4,477	30.79	4,252	29.24	2,822	19.40	835	5.74

- หมายเหตุ
1. เลขจำนวนของเขตภาคเป็นเลขจำนวนของหัวของประเภทร้อยละ 10 ซึ่งผู้เหมายาทพิเคราะห์เพื่อจะแสดงจำนวนความถี่ของที่ดินถือครองขนาดต่าง ๆ ในภาคต่าง ๆ เท่านั้น.
 2. รวมที่ดินถือครองต่ำกว่า 1 ไร่ แต่ยังมีรายได้ตั้งแต่ปีละ 1,000 บาทขึ้นไปด้วย.

สำนักงานเกษตร พ.ศ. 2493

ตารางที่ 3

แสดงจำนวนและเงินของที่ดินของเกษตรกร
 จากสำรวจตามลักษณะประโยชน์ทางการใช้

รหัส	จังหวัด	จำนวนรวม		ลักษณะประโยชน์ทางการใช้				อื่นๆ	ป่า	อื่นๆ
		หน่วย	ไร่	เงิน	ไร่	หน่วย	ไร่			
	รวมทุกจังหวัด	2,119,287	58,682,076	1,924,793	42,367,074	194,494	5,769,361	5,365,635	5,179,966	
10	พระนคร (ส)	15,004	477,881	14,398	461,321	626	13,615	205	2,740	
11	ธนบุรี (ส)	13,693	141,811	4,627	88,776	9,066	52,497	12	986	
12	ศรีอยุธยา (ส)	38,946	1,190,587	38,234	1,172,533	712	6,107	2,053	9,894	
13	สมุทร (ส)	24,479	692,773	17,979	639,724	6,500	19,909	28,988	4,590	
14	ชัยนาท (ส)	23,314	639,493	22,851	571,192	463	25,610	38,153	4,538	
15	สิงห์บุรี (ส)	16,473	426,251	15,769	376,105	704	18,796	21,842	9,548	
16	อ่างทอง (ส)	19,993	454,147	19,455	401,249	538	10,293	25,994	16,611	
17	สระบุรี (ส)	24,432	607,664	22,501	560,497	1,931	24,666	12,234	10,267	
18	พิจิตร (ส)	15,032	535,627	14,513	527,138	519	3,964	1,064	3,861	
19	นนทบุรี (ส)	14,851	141,268	6,753	89,603	8,098	48,894	629	2,142	
20	ระยอง (ส)	28,753	1,018,330	26,918	938,566	1,835	35,533	31,963	12,666	
21	นครนายก (ส)	12,175	464,815	11,647	443,619	528	10,015	6,889	4,292	
22	ปราจีนบุรี (ส)	23,728	999,450	21,830	519,721	1,908	37,977	29,711	12,061	
23	ชลบุรี (ส)	24,767	642,104	22,809	465,168	1,958	61,978	100,099	14,899	
24	ระยอง (ส)	12,238	341,078	10,883	140,299	1,355	85,644	110,899	4,316	

ระบับ	จังหวัด	ชื่อ	จำนวนรวม		ลักษณะประโยชน์ทางการใช้				อื่น	
			บาท	ไร่	เชิงใดพวก		บาท	ไร่		
					บาท	ไร่				
25	ตราด (S)		6,021	173,356	4,735	72,919	1,286	45,940	23,691	30,806
26	จันทบุรี (S)		14,191	350,762	10,743	141,351	3,448	160,186	42,253	6,972
27	สมุทรปราการ (S)		13,326	344,968	9,475	298,987	3,851	33,113	6,890	5,978
30	นครราชสีมา (S)		97,830	3,620,260	88,590	2,828,790	9,250	221,310	505,290	64,870
31	ชัยภูมิ (S)		33,550	814,410	30,960	735,670	2,590	32,450	36,970	9,280
32	บุรีรัมย์ (S)		48,900	2,138,940	47,870	1,808,650	1,030	98,740	218,850	12,700
33	สุรินทร์ (S)		57,130	5,803,970	56,200	1,676,820	930	95,870	90,370	3,942,910
34	ศรีสะเกษ (S)		52,170	1,311,620	51,280	1,121,990	890	56,190	92,970	40,470
35	อุบลราชธานี (S)		137,100	4,098,770	128,030	3,431,240	3,070	100,710	490,510	96,230
40	อุดรธานี (S)		59,070	2,081,200	58,030	1,548,030	1,050	105,110	404,290	23,770
41	หนองคาย (S)		18,850	371,820	18,270	281,160	580	15,890	64,320	10,450
42	เลย (S)		14,137	66,031	14,057	65,844	80	12,222	6,919	1,046
43	หนองบัวลำภู (S)		36,431	899,727	35,860	704,812	571	14,522	162,181	18,212
44	นครพนม (S)		37,786	655,636	36,290	523,019	1,496	41,748	77,996	12,873
45	ขอนแก่น (S)		70,582	1,495,054	65,155	1,202,286	5,427	121,631	150,305	20,832
46	มหาสารคาม (S)		49,941	1,206,308	45,276	1,073,675	4,665	54,614	61,230	16,789
47	ร้อยเอ็ด (S)		73,931	1,710,211	62,098	1,541,215	11,833	55,266	69,302	44,428
48	กาฬสินธุ์ (S)		34,402	926,137	33,540	805,621	862	33,939	78,255	8,322
50	ยโสธร (S)		42,050	361,720	18,630	297,520	23,420	38,880	14,290	11,030

จังหวัด	จำนวนรวม		ลักษณะประโยชน์ทางการใช้				อื่นๆ	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า
	บาท	ไร่	บาท	ไร่	บาท	ไร่						
51	5,059	32,404	5,034	31,123	35	509	53	719				
52	62,712	697,785	59,921	595,592	2,791	24,338	50,317	27,538				
53	15,294	95,864	13,470	78,840	1,824	8,910	4,031	4,083				
54	23,730	204,742	22,929	182,389	801	14,347	3,221	4,785				
55	22,902	233,438	21,825	175,797	1,077	33,168	19,861	4,652				
56	20,735	334,469	19,879	260,685	856	42,738	18,188	12,838				
57	66,900	634,660	62,340	531,310	4,560	60,900	19,830	22,620				
60	34,420	1,527,440	32,930	1,039,610	1,490	109,460	302,080	76,290				
61	24,980	676,110	23,930	494,050	1,050	42,590	124,530	14,940				
62	6,012	87,128	5,838	77,778	174	1,971	961	6,418				
63	14,900	521,010	14,500	427,070	400	20,780	61,610	11,590				
64	11,630	518,730	10,610	348,900	1,020	56,400	74,740	38,690				
65	40,150	2,332,240	39,140	1,981,260	1,010	121,000	213,990	35,990				
66	19,915	325,564	18,735	281,198	1,180	29,591	14,317	498				
67	61,060	3,120,210	58,540	2,448,020	2,520	112,220	427,810	132,160				
70	36,504	965,171	33,789	862,818	2,715	45,455	2,797	24,101				
71	30,999	863,760	29,882	710,036	1,077	43,106	97,371	13,027				
72	20,379	336,851	19,616	243,487	763	33,622	41,763	17,999				
73	36,794	723,832	32,318	627,067	4,476	41,674	36,707	18,384				

รหัส	จังหวัด	จำนวนรวม		เงินลงทุน		หน่วย	มูลค่าสัมพัทธ์	ค่า	อัตรา
		บาท	%	บาท	%				
		บาท	%	บาท	%				
74	เพชรบุรี (S)	20,709	433,788	18,407	314,253	2,302	36,308	72,722	8,505
75	สมุทรสาคร (S)	11,378	243,440	8,271	184,123	3,107	19,860	14,781	20,666
76	สมุทรสงคราม (S)	12,611	187,897	4,602	37,964	8,009	67,507	51,185	1,641
80	นครศรีธรรมราช (S)	67,671	1,517,849	63,228	810,406	6,443	531,049	140,623	35,771
81	ประจวบคีรีขันธ์ (S)	9,572	243,040	7,196	92,947	2,376	73,139	69,273	7,681
82	ชุมพร (S)	18,052	395,491	15,394	117,405	2,658	184,465	70,362	13,259
83	สุราษฎร์ธานี (S)	31,051	645,671	27,747	299,347	3,304	246,174	84,786	15,364
84	ระนอง (S)	2,462	45,841	1,885	13,265	577	25,835	6,121	620
85	กระบี่ (S)	8,652	171,785	7,600	69,018	1,052	70,489	31,175	203
86	พังงา (S)	7,479	181,589	6,149	66,761	1,330	104,289	17,478	3,061
87	ภูเก็ต (S)	3,724	69,445	2,759	14,199	965	54,767	479	-
90	สงขลา (S)	51,548	1,080,058	48,616	480,133	2,932	468,822	107,585	23,368
91	ตรัง (S)	22,016	546,536	16,906	158,021	5,110	328,712	51,582	7,421
92	พัทลุง (S)	25,535	531,334	24,931	318,269	604	145,626	52,992	14,447
93	สตูล (S)	7,098	132,957	6,833	61,357	265	52,884	8,969	9,747
94	ปัตตานี (S)	29,233	350,820	25,043	179,004	4,190	137,895	8,767	25,154
95	ยะลา (S)	11,590	276,227	9,503	57,739	2,087	206,659	4,461	7,368
96	นราธิวาส (S)	24,315	564,621	20,261	149,211	4,054	367,134	20,687	27,589

จังหวัดที่มี (S) ตามหลังเป็นตัวเลขคำนวณจากจำนวนตัวอย่าง.

หน่วยบาท

ตารางที่ 4

แสดงปริมาณข้าวที่ผลิตได้ในนาข้าว 1 ไร่
จัดจำพวกเป็นนาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่

ภาค 1

รหัส	จังหวัด	ชื่อ	นามีเนื้อที่ต่ำกว่า 6 ไร่		นามีเนื้อที่ 6 ไร่-ต่ำกว่า 60 ไร่		นามีเนื้อที่ 60 ไร่ขึ้นไป	
			หวน	ไร่	หวน	ไร่	หวน	ไร่
10	พระนครศรีอยุธยา	(ส)	3,624	642	255,660	52,348	137,860	32,294
11	ธนบุรี	(ส)	1,899	365	76,835	14,961	16,439	3,184
12	อุตุธยา	(ส)	4,742	925	404,152	119,385	105,609	35,322
13	สมุทรปราการ	(ส)	1,504	351	162,628	56,234	38,628	18,732
14	ชัยนาท	(ส)	2,262	548	219,764	57,255	40,882	14,664
15	สิงห์บุรี	(ส)	1,262	332	116,875	35,876	22,920	7,063
16	อ่างทอง	(ส)	5,040	1,193	288,939	81,382	37,272	9,570
17	สระบุรี	(ส)	2,640	3,949	202,674	64,234	26,022	10,172
18	ปทุมธานี	(ส)	2,425	624	164,102	55,138	93,813	39,704
19	นนทบุรี	(ส)	2,437	543	74,543	17,702	3,698	809
20	ฉะเชิงเทรา	(ส)	5,091	1,066	408,268	112,108	268,452	84,767
21	นครนายก	(ส)	1,095	142	144,331	49,628	68,422	27,664
22	ปราจีนบุรี	(ส)	4,536	916	230,773	85,199	48,300	20,270
27	สมุทรปราการ	(ส)	3,727	588	228,881	36,374	139,670	22,761
60	พิษณุโลก	(ส)	5,830	789	137,645	33,692	175,337	53,499
61	สุโขทัย	(ส)	1,943	372	98,551	23,862	35,929	11,833
63	อุทัยธานี	(ส)	889	150	103,368	27,182	36,455	12,353
64	กำแพงเพชร	(ส)	533	64	47,280	11,841	51,621	13,516
65	พิจิตร	(ส)	762	143	224,762	52,882	586,654	128,029
66	เพชรบูรณ์	(ส)	6,091	723	89,542	15,231	3,768	955
67	นครสวรรค์	(ส)	2,099	362	513,825	75,155	575,184	128,980
70	นครปฐม	(ส)	7,635	1,594	412,825	105,694	160,580	47,913
71	สุพรรณบุรี	(ส)	4,518	882	294,458	90,265	58,369	25,822
73	ราชบุรี	(ส)	3,946	728	181,806	53,017	18,761	9,336
74	เพชรบุรี	(ส)	2,010	473	140,838	41,585	14,206	4,460

จังหวัด	ชื่อ	นาที่มีเนื้อที่ต่ำกว่า 6 ไร่		นาที่มีเนื้อที่ 6 ไร่-ต่ำกว่า 60 ไร่		นาที่มีเนื้อที่ 60 ไร่ขึ้นไป	
		หน่วย	ไร่	หน่วย	ไร่	หน่วย	ไร่
75	สมุทรสาคร (ส)	3,812	743	138,969	32,509	36,475	9,349
76	สมุทรสงคราม (ส)	1,937	536	8,178	3,194	797	393
รวม		84,289	19,743	5,370,472	1,403,933	2,802,083	773,414
เฉลี่ยปริมาณข้าวในนาข้าว 1 ไร่		4.270 หน่วย		3.825 หน่วย		3.623 หน่วย	

ภาค 2

23	ชลบุรี (ส)	2,519	436	161,639	43,225	81,132	18,376
24	ระยอง (อ)	1,802	1,382	80,049	19,522	15,256	4,453
25	ตราด (ส)	208	74	30,840	10,796	6,317	2,395
26	จันทบุรี (ส)	1,423	358	56,710	19,491	7,387	3,346
รวม		5,952	2,250	329,238	93,034	110,092	28,570
เฉลี่ยปริมาณข้าวในนาข้าว 1 ไร่		2.645 หน่วย		3.539 หน่วย		3.853 หน่วย	

ภาค 3

รหัส	จังหวัด	นาที่มีเนื้อที่ต่ำกว่า 6 ไร่		นาที่มีเนื้อที่ 6 ไร่ - ต่ำกว่า 60 ไร่		นาที่มีเนื้อที่ 60 ไร่ขึ้นไป	
		หน่วย	ไร่	หน่วย	ไร่	หน่วย	ไร่
30	นครราชสีมา (อ)	10,875	2,134	291,865	100,472	173,682	103,269
31	ชัยภูมิ (ส)	4,334	895	88,330	41,987	31,836	16,238
32	บุรีรัมย์ (ส)	3,285	627	143,380	63,335	126,629	75,958
33	สุรินทร์ (ส)	6,892	1,128	228,671	78,881	146,997	69,763
34	ศรีสะเกษ (ส)	4,690	1,370	128,249	74,992	28,371	22,085
35	อุบลราชธานี (ส)	6,839	1,739	387,548	211,506	134,348	104,758
40	อุดรธานี (ส)	6,551	998	237,237	84,312	113,664	59,570
41	หนองคาย (ส)	6,244	817	75,057	20,054	9,670	5,163
42	เดช (ส)	27,654	4,059	36,580	6,628	288	80
43	อุดรนคร (ส)	9,200	1,401	152,283	59,523	27,767	15,432
44	นครพนม (ส)	14,010	2,398	137,840	55,469	8,744	6,095
45	ขอนแก่น (ส)	9,453	2,078	190,205	86,182	22,799	15,645
46	มหาสารคาม (ส)	3,780	1,285	194,820	90,497	15,092	13,589
47	ร้อยเอ็ด (ส)	3,088	1,010	283,463	129,085	18,184	13,281
48	กาฬสินธุ์ (ส)	3,190	669	145,387	72,421	19,824	15,318
รวม		120,133	22,608	2,720,920	1,175,344	877,855	536,244
เฉลี่ยปริมาณข้าวในนาข้าว 1 ไร่		5.314 หน่วย		2.315 หน่วย		1.637 หน่วย	

ภาค 4

รหัส	ชนิด	น้ำหนักเนื้อที่ต่ำกว่า 6 ไร่		น้ำหนักเนื้อที่ 6 ไร่-ต่ำกว่า 60 ไร่		น้ำหนักเนื้อที่ 60 ไร่ขึ้นไป	
		หน่วย	ไร่	หน่วย	ไร่	หน่วย	ไร่
50	สัตว์ป่า (S)	32,263	4,295	121,223	22,180	986	365
51	นมสดรสอ่อน (S)	11,148	1,474	20,983	3,654	-	-
52	เชือกวัว	43,536	4,903	356,218	92,122	8,436	1,541
53	นม	25,464	2,623	49,269	5,275	200	20
54	สัตว์ป่า	17,026	2,431	72,433	14,147	975	128
55	นม	15,813	2,135	92,744	15,046	-2	181
56	อุตสาหกรรม	10,643	1,221	100,186	16,283	8,170	2,192
57	เชือกไหม (S)	56,158	6,654	260,187	41,971	4,707	1,663
62	นม (S)	469	104	85,270	8,332	490	62
รวม		212,520	25,840	1,158,513	179,010	24,546	6,152
เฉลี่ยปริมาณข้าวในนาข้าว 1 ไร่		8,224 หน่วย		6,472 หน่วย		3,990 หน่วย	

ภาค 5

72	อุตสาหกรรม (S)	3,317	892	58,303	21,355	3,841	1,014
81	ประมงสัตว์น้ำ (S)	832	234	20,811	9,197	4,860	2,904
82	อุตสาหกรรม (S)	2,441	637	42,450	15,140	4,525	1,812
รวม		6,590	1,763	121,564	45,692	13,226	5,730
เฉลี่ยปริมาณข้าวในนาข้าว 1 ไร่		3,738 หน่วย		2,661 หน่วย		2,304 หน่วย	

ภาค 6

จังหวัด		นาที่มีเนื้อที่ต่ำกว่า 6 ไร่		นาที่มีเนื้อที่ 6 ไร่-ต่ำกว่า 60 ไร่		นาที่มีเนื้อที่ 60 ไร่ขึ้นไป	
รหัส	ชื่อ	ทวน	ไร่	ทวน	ไร่	ทวน	ไร่
80	นครศรีธรรมราช (ส)	8,941	1,761	302,814	89,667	23,554	8,332
83	สุราษฎร์ธานี (ส)	10,041	1,709	163,392	40,621	16,436	5,702
90	สงขลา (ส)	12,223	3,431	169,318	75,020	12,487	6,662
91	ศรีง (ส)	5,019	803	112,696	23,972	13,560	4,135
92	พัทลุง (ส)	9,164	1,420	177,440	40,270	15,089	4,551
94	ปัตตานี (ส)	13,782	3,971	68,298	22,339	1,714	1,010
รวม		59,170	12,695	993,958	291,888	82,840	30,392
เฉลี่ยปริมาณข้าวในนาข้าว 1 ไร่		<u>4.661 ทวน</u>		<u>3.405 ทวน</u>		<u>2.726 ทวน</u>	

ภาค 7

84	ระนอง (ส)	530	87	8,609	1,759	418	68
85	กระบี่ (ส)	5,315	603	43,920	11,178	2,527	1,162
86	พังงา (ส)	1,644	375	30,886	11,575	3,727	1,369
87	ภูเก็ต (ส)	1,432	220	15,906	2,878	1,972	306
93	สตูล (ส)	1,697	486	45,475	13,880	2,372	868
95	ยะลา (ส)	2,146	675	34,388	10,065	3,575	1,191
96	นราธิวาส (ส)	3,731	1,427	97,167	23,603	14,397	4,189
รวม		16,495	3,873	236,351	74,938	28,548	9,153
เฉลี่ยปริมาณข้าวในนาข้าว 1 ไร่		<u>4.259 ทวน</u>		<u>3.154 ทวน</u>		<u>3.119 ทวน</u>	

หมายเหตุ เลขจำนวนของจังหวัดที่มีตัว (ส) อยู่ข้างหลังเป็นเลขจำนวนของตัวอย่างประมาณร้อยละ 10 วัตถุประสงค์เพื่อจะแสดงโดยวิธีเฉลี่ยปริมาณข้าวที่ผลิตได้ในเนื้อที่ปลูกข้าว 1 ไร่ ของที่ถือครองขนาดต่าง ๆ ในภาคต่าง ๆ เท่านั้น.

ตารางที่ 5

แสดงจำนวนและเนื้อที่ของที่ดินถือครองทำการเกษตร
ที่ปลูกข้าวและปริมาณข้าวที่เก็บเกี่ยวได้

รายชื่อ	จังหวัด	จำนวนรวม	เนื้อที่	ปริมาณข้าว
	ชื่อ	หมู่	ไร่	กวน
	รวมทุกจังหวัด	1,062,212	37,364,573	119,922,062
10	กระบะนคร (S)	13,462	443,474	2,088,421
11	ระบุรี (S)	3,162	75,323	387,287
12	ศรีอยุธยา (S)	37,619	1,153,420	3,813,085
13	สุพรรณ (S)	21,846	619,731	1,668,370
14	ชัยนาท (S)	22,136	550,872	1,998,548
15	สิงห์บุรี (S)	15,604	358,003	1,267,035
16	อ่างทอง (S)	19,342	399,532	1,436,271
17	สุพรรณบุรี (S)	22,560	372,994	1,691,714
18	สุพรรณบุรี (S)	14,425	326,619	1,436,124
19	สุพรรณบุรี (S)	5,503	82,117	347,698
20	สุพรรณบุรี (S)	25,643	908,015	3,127,672
21	นครนายก (S)	11,539	440,135	1,215,512
22	ปราจีนบุรี (S)	20,362	485,264	1,293,654
23	ชลบุรี (S)	15,748	351,036	1,387,973
24	ระยอง (S)	10,063	128,289	491,293
25	ตราด (S)	4,428	66,893	188,424
26	จันทบุรี (S)	9,767	119,171	336,629
27	สมุทรปราการ (S)	9,366	297,522	1,854,577
30	นครราชสีมา (S)	88,590	2,058,750	4,764,200
31	ชัยภูมิ (S)	29,610	591,200	1,245,000
32	บุรีรัมย์ (S)	45,340	1,399,200	2,732,940
33	สุรินทร์ (S)	54,350	1,497,720	3,825,200
34	ศรีสะเกษ (S)	49,280	984,470	1,613,100
35	อุบลราชธานี (S)	124,270	3,180,030	5,287,850

จังหวัด		จำนวนรวม	เนื้อที่	ปริมาณข้าว
รหัส	ชื่อ	แปลง	ไร่	ทอน
40	อุดรธานี (S)	57,220	1,448,800	3,974,520
41	หนองคาย (S)	17,780	260,340	909,710
42	เลย (S)	13,982	61,524	368,685
43	สกลนคร (S)	34,501	661,228	1,638,910
44	นครพนม (S)	37,498	540,319	1,356,618
45	ขอนแก่น (S)	58,572	871,410	1,865,658
46	มหาสารคาม (S)	42,482	846,034	1,715,754
47	ร้อยเอ็ด (S)	67,384	1,273,724	2,707,205
48	กาฬสินธุ์ (S)	32,094	718,492	1,368,595
50	มหาสาร (S)	39,260	268,400	1,544,720
51	มหาสาร (S)	5,046	30,016	188,076
52	เข็ญจบุรี	59,354	587,322	4,068,012
53	น่าน	14,966	77,315	704,640
54	ลำพูน	21,942	166,638	898,643
55	แพร่	21,494	171,826	1,162,011
56	อุตรดิตถ์	17,648	206,621	1,307,532
57	เชียงใหม่ (S)	60,830	502,880	3,210,520
60	พิษณุโลก (S)	30,390	879,800	3,188,120
61	อุโขทัย (S)	19,760	360,670	1,364,230
62	ตาก (S)	5,449	70,374	714,088
63	อุทัยธานี (S)	13,530	396,850	1,407,120
64	กำแพงเพชร (S)	8,450	254,210	994,340
65	พิจิตร (S)	36,050	1,810,540	8,121,780
66	เพชรบูรณ์ (S)	18,198	221,689	1,303,217
67	นครสวรรค์ (S)	50,030	2,044,970	10,911,080
70	นครปฐม (S)	30,013	822,984	3,081,081
71	สุพรรณบุรี (S)	27,363	677,239	2,068,992
72	กาญจนบุรี (S)	13,885	164,788	463,745
73	ราชบุรี (S)	27,998	542,919	1,760,182

รหัส	จังหวัด	จำนวนรวม	เนื้อที่	ปริมาณข้าว
	ชื่อ	หน่วย	ไร่	หน่วย
74	เพชรบุรี (ส)	15,786	284,848	961,704
75	สมุทรสาคร (ส)	6,734	169,245	712,148
76	สมุทรสงคราม (ส)	3,677	23,255	61,320
80	นครศรีธรรมราช (ส)	59,608	748,270	2,515,052
81	ประจวบคีรีขันธ์ (ส)	5,068	64,980	139,615
82	ชุมพร (ส)	14,680	101,218	284,369
83	สุราษฎร์ธานี (ส)	27,299	253,326	1,001,388
84	ระนอง (ส)	1,674	11,870	59,268
85	กระบี่ (ส)	8,011	69,127	276,456
86	พังงา (ส)	6,058	61,037	166,155
87	ภูเก็ต (ส)	2,739	13,245	73,581
90	สงขลา (ส)	48,384	458,691	1,045,656
91	ตรัง (ส)	17,320	149,824	680,346
92	พัทลุง (ส)	24,964	303,383	1,323,288
93	สตูล (ส)	6,778	59,513	193,549
94	ปัตตานี (ส)	28,493	176,248	548,608
95	ยะลา (ส)	9,455	57,235	192,411
96	นราธิวาส (ส)	18,300	124,555	320,797

หมายเหตุ 1. จังหวัดที่มี (ส) ตามหลังเป็นตัวเลขคำนวณจากจำนวนตัวอย่าง.

ตารางที่ 6

แสดงจำนวนประชากรเกษตร
และร้อยละการแจกแจงตามรายจังหวัด

จังหวัด	จำนวน	การแจกแจง	จังหวัด		จำนวน	การแจกแจง	
			จังหวัด	ชื่อ			
รหัส	ชื่อ	ประชากรเกษตร	เป็นอัตราส่วนร้อย	รหัส	ชื่อ	ประชากรเกษตร	เป็นอัตราส่วนร้อย
	รวมทุกจังหวัด	12,210,574	100.00				
10	พระนครศรี (S)	92,599	0.76	40	อุดรธานี (S)	395,800	3.24
11	ธนบุรี (S)	85,484	0.70	41	หนองคาย (S)	109,990	0.90
12	ศรีอยุธยา	198,033	1.62	42	เลย (S)	88,797	0.73
13	สมุทร (S)	141,140	1.16	43	ฉะเชิงเทรา (S)	224,921	1.84
14	ชัยนาท (S)	122,859	1.01	44	นครพนม	212,737	1.74
15	สิงห์บุรี	72,002	0.59	45	ขอนแก่น (S)	453,136	3.71
16	อ่างทอง (S)	103,849	0.85	46	มหาสารคาม (S)	320,497	2.62
17	สระบุรี (S)	136,040	1.11	47	ร้อยเอ็ด (S)	439,019	3.60
18	พทุมธานี (S)	83,969	0.69	48	กาฬสินธุ์	226,309	1.85
19	นนทบุรี (S)	75,846	0.62	50	สกลบุรี (S)	223,700	1.83
20	ฉะเชิงเทรา(S)	163,822	1.34	51	นมัสการ (S)	27,212	0.22
21	นครนายก (S)	68,907	0.56	52	เขื่องราย	310,895	2.55
22	ปราจีนบุรี (S)	141,408	1.16	53	น่าน	90,707	0.74
23	ชลบุรี (S)	143,488	1.18	54	ลำพูน	121,779	1.00
24	ระยอง (S)	68,189	0.56	55	แพร่	129,167	1.06
25	ตราด (S)	31,694	0.26	56	อุดรคัคค	124,197	1.02
26	จันทบุรี (S)	67,855	0.56	57	เชียงใหม่ (S)	328,630	2.69
27	สมุทรปราการ(S)	84,475	0.69	60	พิษณุโลก (S)	208,850	1.71
30	นครราชสีมา (S)	632,160	5.18	61	สุโขทัย (S)	144,830	1.19
31	ชัยภูมิ (S)	209,380	1.71	62	ตาก (S)	33,158	0.27
32	บุรีรัมย์ (S)	319,160	2.61	63	อุทัยธานี (S)	87,710	0.72
33	สุรินทร์ (S)	408,690	3.35	64	กำแพงเพชร (S)	70,690	0.58
34	ศรีสะเกษ	317,652	2.60	65	พิจิตร (S)	212,620	1.74
35	อุบลราชธานี (S)	766,590	6.28	66	เพชรบูรณ์ (S)	121,929	1.00

รหัส	จังหวัด		จำนวน	การแจกแจง เป็นอัตราส่วนร้อยละ	รหัส	จังหวัด		จำนวน	การแจกแจง เป็นอัตราส่วนร้อยละ
	ชื่อ	ประชากรเพศชาย				ชื่อ	ประชากรเพศชาย		
67	นครสวรรค์ (ส)	364,890	2.99	84	ระนอง (ส)	13,110	0.11		
70	นครปฐม (ส)	209,250	1.71	85	ระนอง (ส)	40,425	0.33		
71	สุพรรณบุรี (ส)	180,199	1.48	86	พิจิตร (ส)	40,896	0.34		
72	กาญจนบุรี (ส)	113,781	0.93	87	ภูเก็ต (ส)	19,996	0.16		
73	ราชบุรี (ส)	201,431	1.65	90	สงขลา (ส)	249,482	2.04		
74	เพชรบุรี (ส)	107,582	0.88	91	สงขลา (ส)	118,992	0.97		
75	สมุทรสาคร (ส)	69,425	0.57	92	พัทลุง (ส)	133,941	1.10		
76	สมุทรสงคราม (ส)	69,950	0.57	93	สตูล (ส)	37,136	0.30		
80	นครศรีธรรมราช	372,405	3.05	94	ปัตตานี	140,609	1.15		
81	ประจวบคีรีขันธ์ (ส)	49,755	0.41	95	ยะลา (ส)	97,207	0.80		
82	ชุมพร (ส)	91,982	0.75	96	นราธิวาส (ส)	124,883	1.02		
83	สุราษฎร์ธานี (ส)	160,802	1.32						

หมายเหตุ

จังหวัดที่มี (ส) ตามหลังเป็นตัวเลขคำนวณจากจำนวนตัวอย่าง.

รายชื่อพระนามและนามอนุกรรมการด้านะโนเกษตร

พ.ศ. ๒๔๘๓

๑. หม่อมเจ้าอิทธิพงศ์ เกษมศรี	สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ	ประธานอนุกรรมการ
๒. Dr. C. P. G. J. Smit	ผู้เชี่ยวชาญแห่ง เอฟ.เอ.โอ	ที่ปรึกษา
๓. นายอินทรี จันทรมณี	กรมการกลีกรวม	ที่ปรึกษา
๔. พลโทหลวงอดิทยุทธการ	กระทรวงกลาโหม	อนุกรรมการ
๕. นายชิน ชัยประภา	สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ	อนุกรรมการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย เลขาธิการและฝ่ายงานสนาม
๖. นายประโชชน์ บุณศิริ	สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร	อนุกรรมการ
๗. นายเดโช นวจินดา	กระทรวงศึกษาธิการ	อนุกรรมการ
๘. นายสนิท ชุทธะรพ	กระทรวงมหาดไทย	อนุกรรมการ
๙. นายอมพร กระฉับนันทน์	กรมการกลีกรวม	อนุกรรมการ (พันตัวหนึ่ง)
๑๐. นายอุดม เกี้ยวกิ่งแก้ว	กรมการปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ	อนุกรรมการ
๑๑. นายช้อย เพชรรัตน์	สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร	อนุกรรมการ
๑๒. นายนิศ ลิ้มโอบุส	กรมการกลีกรวม	อนุกรรมการ (ถึงแก่กรรม)
๑๓. นายกลั่น สุวรรณรัตน์	กรมการประมง	อนุกรรมการ
๑๔. นายนิพนธ์ หึงบุญ ๘ อุดรธา	กระทรวงสหกรณ์	อนุกรรมการ
๑๕. นายผกผัน เทพหัสดิน ๘ อุดรธา	สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ	อนุกรรมการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย งานสนามและฝ่ายเลขาธิการ
๑๖. นายสนิท สุทธิเจต	กรมชลประทาน	อนุกรรมการ
๑๗. นางยิ่งพันธุ์ มณีกานนท์	กรมป่าไม้	อนุกรรมการ และเลขาธิการ ที่ประชุม
๑๘. หม่อมหลวงวรุฒ ชุมสาย	สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ	อนุกรรมการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย ประมวลผล

